



## ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษาพิเศษ, ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ในระดับดีเด่น

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๗๓ ได้บัญญัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๙๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๔๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน เพื่อยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่น ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีได้จัดเรียงลำดับคะแนนตามผลการประเมิน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางกรรณิกา บุลสถาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

(แบบทำยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
<b>ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2</b>					
1	นายอำนาจ สีนาค	รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	รอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
2	นายเดชา ลุนวงศ์	รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	รอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
3	นายอาทิตย์ นิवासวัฒน์	รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	รอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
<b>ตำแหน่งศึกษานิเทศก์</b>					
1	นายจักรกฤษ แก้วสุข	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
2	นางสาวพัชรินทร์ อินเดือน	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
3	นางชลัฎภรณ์ บุตรพองคำ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
4	นางสาวเกตนันนิภา ฮาดคันทุง	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
<b>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่ง</b>					
1	นายวันชัย คำเทพ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)	
2	ว่าที่ร.อ.ประเสริฐ สอนสิงห์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยคอม	
3	นายอนุวัฒน์ วิทยานุกูล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ชุมชนผาเลือดวิทยาการ	
4	นายชาติรี บุตรวงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านม่วง	
5	นายธีระพันธ์ ยังยืนทวี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ป่าก้งวิทยา	
6	นายนิรุจน์ นาสม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าปลาอนุสรณ์ 1	
7	นายอุทัย ปิ่นเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยมน	
8	นายไชยวัฒน์ ดวงสุภา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดวังส้มพันธ์	
9	นางสาวแสงเดือน มีศรี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำหมัน	
10	นายประชุม ทองน่วม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดจอมแจ้ง	
11	นายธีระ เขียรกิตติกร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านวังหวัดอย	
12	นางนิลวรรณ สอดแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลปากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)	
13	นายปรีดา เฟ็งพา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)	
14	นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านนาโพ	
15	นางกิตติยาพร ปิ่นเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านเด่นเหล็ก	
16	นางสาวนพรัตน์ ตักล่อ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	นิคมฯ สงเคราะห์ 1	
17	นางสาววัชรภรณ์ ปาชัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ราชประชานุเคราะห์ 13	
18	นางดาวดึงส์ มาลาทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยลึก	
19	นายวิศิษฐ์ เสี่ยงโต	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านสี่เสียดป่ารุ่ง	
20	นางเพชรนภา ปรีชาพงคโรช	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	จรมอนุสรณ์ 1	
21	นายสิทธิโชค ทานะขันธุ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าแม่ถ่อนอนุสรณ์ 4	
22	นายภูษิต ช่างคำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ชุมชนบ้านนาเกล้า	
23	นายมนต์สะกันท์ เห็นम्म	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านปากปาด	
24	นางสาวจินตนา เทพคำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยเตือ	
25	นายเสน่ห์ ชิงหอม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ชุมชนไกรลาสวิทยาคม	
26	นายวันชัย ก้อมน้อย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าแม่ถ่อนอนุสรณ์ 2	
27	นายภาณุชิต ดีแท้	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	นิคมฯ สงเคราะห์ 3	

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

(แบบทำยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
28	นายสัญญา ย่อมโรสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านนาแซง	
29	นายภิญโญ แก้ววังอ้อ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลบ้านโคก	
30	นายปิลันท์ ปาวิชัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าปลาอนุสรณ์ 2	
31	นางชนิษฐา บุตรทิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	นิคมฯ สงเคราะห์ 5	
32	นายบัณฑิต นันตะเงิน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยตำบึง	
33	นายพงศกร บุญตา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ไผ่งามวิทยา	
34	นายยุทธนา ปาตี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดปากโพ	
35	นางจันทราภรณ์ ทลหงษ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดโพธิ์ชัย	
36	นางสาววิวรรณ์ บุญคำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านม่วงชุม	
37	นางนฤมล บุตรวงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านหนองแห้ว	
38	นางสาวชนิษฐา ไทยประยูร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านงอมมด	
39	นายรัตนดิลก คำเพราะ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านเด่นชาติ	
40	นางกรรวรรณ นวลมะ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำต๊ะ	
41	นางกรกานต์ สุคำหล้า	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยครึ่ง	
42	นางสาวสุพัฒน์ศรี ศรีรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยผึ้ง	
43	นางศศิมาพร ท่าสะอาด	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยแมง	
44	นายคมสัน พิมพ์ทุม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดนาชุม	
45	นางสิริกร มูลเงิน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ครูประชาสรรค์ศึกษา	
46	นางกิตติยากร มหานิล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1	
47	นายสมพิศ แจ่มเพิ่ม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	นิคมฯ สงเคราะห์ 4	
48	นายกิตติ กลัดเจริญ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านนาต้นโพธิ์	
49	นางสาวสุพรรณษา แก้วทองทรัพย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านนาหน้า	
50	นายประทวน กลิ่นพินิจ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำไคร้	
51	นายธนวัฒน์ ทัตชนะพรพิศาล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำลี	
52	นางสาวสุรีย์มาศ บุญมา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านปางคอม	
53	นายสุชนิรันดร์ ทองมาก	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยโป่ง	
54	นายธนาพิพัฒน์ชัย คำไวย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยยาง	
55	นายจิระพล สิทธิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยสุน	
56	นายอุดมวิทย์ ยะจร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	สิงห์คอมพิทยา	
57	นายสมพร มีเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านโป่งพาน	
58	นางสาวจันทรา คำบุญเรือง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	จริมนุสรณ์ 2	
59	นายถริม ขวาชันย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านทรายขาว	
60	นายนवल ศรีพิชัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	ชุมชนวัดมหาธาตุ	
61	นางสาวชัญญาภา พรหมโสภ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	น้ำพร้าวสามัคคี	รก.ผอ.รร.
62	นางอรพิน ศรีวรรวิทย์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำลัดสามัคคี	รก.ผอ.รร.
63	นางสาวประภัสร์ สาหนล้า	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านปางเกลือ	รก.ผอ.รร.
64	นางสาวธิดาวรรณ มีชิน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านนาผักฮาด	รก.ผอ.รร.
65	นางประนอม อินมูล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	น้ำสิงห์	รก.ผอ.รร.

**บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2**

**(แบบท่ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567)**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
66	นางสาวกัญญารัตน์ นาคมูล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านกิวเคียน	รก.ผอ.รร.
67	นางดวงงภา สอนสัมฤทธิ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านไร่นาคก	รก.ผอ.รร.
68	นางสาวธัญญา สุดสังข์	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านบ่อเบีย	รก.ผอ.รร.
69	นางสาวพรพิมล จ้อยศรี	ครู	ครูชำนาญการ	ท่าแฝกอนุสรณ์ 1	รก.ผอ.รร.
70	นายรุ่งโรจน์ ติมี	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านซำบ้อ	รก.ผอ.รร.
71	นายสิริธรรม โพธิ์ศรี	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านห้วยไคร้	รก.ผอ.รร.
72	นายมานพ มีหอม	ครู	ครูชำนาญการ	วัดวังทอง	รก.ผอ.รร.
73	นายตฤณ จุณณวัฒน์	ครู		บ้านย่านตุ้	รก.ผอ.รร.
74	นายเอกชัย มิ่งมั่ง	ครู		นิคมฯ สงเคราะห์ 2	รก.ผอ.รร.
<b>ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)</b>					
1	นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
2	นางสาวนางลักษณ์ เทียนสวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
3	นางพรจิรา ใจชั้นกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
4	นางสาวพิชญ์ธำพร แยมมูล	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
5	นางสาวศศิวิมล นาคปิ่น	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
6	นางสาวศศิธร เตชาวัฒน์	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
7	นางรัตติยาภรณ์ ยิ่งยวด	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
8	นายธนพงศ์ เมธากรณ์	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
9	นางสาวสุเมณฑาญจน์ กิตติวงศ์	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
10	นายวิษณุกร อมฤกษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
11	นางสาววรรัตน์ คำโค	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
12	นางสาวญาธิดา ศรีลาเลิศ	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
13	นางสาวทิพย์วรรณ ประดับลาย	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
14	นางอัจฉรา เข้มพล	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
15	นางสาวธมนธรณ์ เดือนดาว	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
16	นางสาวธมกร อุ่นเรือน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
17	นางสุรีย์ แจ้งสว่าง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
18	นายธีรวัฒน์ กาวี	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
19	นายนราธิป คงสุข	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
20	นายวาทีศ ฝาปาน	นิติกร	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
21	นางสาวนิโลบล นิลกันทะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
22	นางสาวเกศนภา อุ่นหินวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
23	นางสาวนัสพร เจริญผล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
24	นางเกตุธิมล ระภาเพศ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
25	นางสาวสุกัญญา แก้วหาญสอน	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
26	นางสาวจิรนนท์ สืบบุญ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
27	นางสาวกานต์ชนก รุ่งเรืองแสง	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
28	นางสาวฉัตรลดา เลี่ยมสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	